

THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM / DIOXIN

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- Các công ty, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang;
- Các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã đi qua hơn 1/3 thế kỷ nhưng di chứng của chiến tranh vẫn còn đó, chất độc da cam/dioxin đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề, gây nên những nỗi đau dai dẳng, những bất hạnh tổn thất cả về thể xác và tinh thần đối với nhiều gia đình. Toàn huyện có trên 2.000 người tham gia kháng chiến bị nhiễm, phơi nhiễm chất hóa học đến thế hệ thứ 2, thứ 3 bị tật nguyền, bị dị dạng và thiếu năng trí tuệ Họ là "những người nghèo nhất trong những người nghèo, người đau khổ nhất trong những người đau khổ".

Để thiết thực kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, tôi kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm cùng các tầng lớp nhân dân huyện nhà trên khắp mọi miền Tổ quốc, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương hãy đóng góp, ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn huyện nhằm xoa dịu nỗi đau, chia sẻ, động viên tiếp sức các nạn nhân da cam vượt qua khó khăn, đau đớn vươn lên trong cuộc sống.

Cho phép tôi thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Duy Tiên xin chia sẻ với nỗi đau của các gia đình bị hậu quả do chất độc da cam/dioxin, đồng thời ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các quý vị đã đóng góp ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn huyện Duy Tiên.

Số tiền ủng hộ chuyển vào Tài khoản số 2903.201.001.897

Tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Duy Tiên

Hoặc trao tại "Chương trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" huyện Duy Tiên tổ chức vào 8h00' ngày Chủ Nhật (31/7/2016) tại Nhà văn hóa trung tâm huyện.

*Số điện thoại liên hệ: 0919.962.136 - Ông Chiến - Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện.
0912.814.566 - Ông Hoàng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện*

Xin trân trọng cảm ơn !

KÍNH THƯ



BI THƯ HUYỆN ỦY
Nguyễn Đức Vượng